

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương phải đáp ứng các quy định chung của nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản

lý theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, địa phương; phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng; phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025...

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh xây dựng một cách

chặt chẽ, khách quan, công bằng; đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973, ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 40, ngày 6/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 26, ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua tờ trình của UBND tỉnh, thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ và cách thức xác định các định mức phân bổ cho các huyện, thành phố; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành

Nghị quyết; tổ chức tốt việc điều hành, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng các tiêu chí, quy định của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với đề nghị của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ ba - năm 2021 xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" cho 5 nghệ nhân ưu tú thuộc các loại hình: thực hành tin ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, hát chèo và múa rối nước.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

MẠNH CƯỜNG

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường vào UBND xã Tây Đò, huyện Hưng Hà.

Tại cuộc họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã báo cáo tiến độ chuẩn bị cho kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; đồng thời, đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường rà soát lại tất cả các quy trình, lập lại kỹ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương, đơn vị, kiện quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan hoàn thiện các tờ trình để trình kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho kỳ họp. Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

trực tuyến mức độ 3, 4. Mỗi đội có 10 thành viên, nòng cốt là những cán bộ đoàn, cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Từ ngày 27/10/2020, các đội bắt đầu triển khai tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 8 huyện, thành phố với các nhiệm vụ: đón tiếp người dân; hỗ trợ lấy số và hướng dẫn lên các quầy chuyên môn của các sở, ngành; giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phát tờ rơi và hướng dẫn lái tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến...

Đến giữa tháng 12/2020, các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ triển khai các hoạt động tại các xã, phường, thị trấn.

KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP...

(Tiếp theo trang 1)

văn hóa, nghệ thuật cho Thái Bình và các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật có chất lượng cho tỉnh và khu vực phía Bắc. Trong thời gian tới, Trường cần khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, đoàn kết, thống

nhất, tận tâm, tận lực với nghề, say mê với nghệ thuật, thực hiện tốt các chủ trương của tỉnh để góp phần xây dựng Thái Bình không những vững về kinh tế mà còn mạnh về văn hóa, nghệ thuật. Tích cực bồi dưỡng hát múa chèo cho hạt nhân văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong xã hội, cộng đồng dân cư,



Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm và khai giảng năm học mới.

xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thái Bình phong phú, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình và các tập thể, cá nhân

của Trường vinh dự đón nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh.

KỶ HỌP THỨ MƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Bùi Văn Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia chất vấn.

giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao; nguồn lực để bảo đảm đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng sống cho công nhân, người lao động, kết nối dịch vụ, người lao động, kết nối dịch vụ, mức trợ cấp hàng tháng cho các cán bộ cách mạng bị địch bắt, tù đày; việc cải thiện, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; điểm nhấn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử; tiêu chuẩn khen thưởng

tập thể tổ chức đảng, đoàn thể; tình giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập dẫn tới tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên; thi hành án hành chính, sự tham gia của luật sư trong quy trình tố tụng; về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; tôn chỉ, mục đích của báo chí, vấn đề tin sai, tin giả trên không gian mạng, tình trạng video nhảm nhí trái thuần phong mỹ tục tràn lan trên mạng...

Đại biểu Bùi Văn Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tình trạng hiện nay việc xây dựng cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu cấp quốc gia, cấp bộ, ngành,

cấp địa phương, cơ quan, đơn vị...) quá nhiều gây lãng phí về nguồn lực, tổn kém ngân sách, hiệu quả sử dụng chưa cao trong khi đó việc kết nối sử dụng chung cơ sở dữ liệu còn rất hạn chế. Đề nghị Bộ trưởng đánh giá và có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Đại biểu cũng chất vấn và đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá thêm về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong thời gian qua có tác động như thế nào đối với tổ chức, bộ máy, biên chế và cụ thể là đã giúp tình giản được bao nhiêu đầu mối (đơn vị, tổ chức...), bao nhiêu biên chế?

ĐÔNG HƯNG

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Theo báo cáo của Công an huyện Đông Hưng, từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/10/2020, trên địa bàn huyện xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 5 người. Giao thông đường thủy được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn. Trong những tháng cuối năm 2020, Công an huyện Đông Hưng tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường các biện pháp để chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn huyện được lực lượng chức năng xác định là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành

chỉ dẫn của biển báo hiệu, điều khiển phương tiện trên đường mà trong máu có nồng độ cồn, chuyển hướng không đúng quy định... Bên cạnh những vụ tai nạn giao thông trên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện còn xảy ra 15 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương

17 người, thiệt hại về tài sản khoảng 135 triệu đồng.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã tham mưu, đề xuất Ban An toàn giao thông huyện đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên

truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô với nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các kỹ năng lái xe an toàn. Bên cạnh đó, Công an huyện đã phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phát 700 cuốn cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do rượu, bia; dán 400 áp phích cảnh báo "đã uống rượu, bia không lái xe" trên các xe ô tô. Công an huyện còn tổ chức ký cam kết với các hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 10, quốc lộ 39 tại 21 xã, thị trấn về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ...

Đại úy Phạm Đình Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự ATGT; những lỗi là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông nhằm kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.532 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,6 tỷ đồng; tạm giữ 355 phương tiện các loại; tước



Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Động (Đông Hưng).

giấy phép lái xe có thời hạn 252 trường hợp... Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, không có giấy phép lái xe... Trên đường thủy, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiểm tra định kỳ 2 đợt/năm đối với 18 bến đò ngang vào dịp trước tết Nguyên đán và trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Tổ chức ký cam kết với 46 lượt chủ đò, người lái đò thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa khi tham gia giao thông.

Để bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm 2020, Công an huyện sẽ chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban An toàn giao thông huyện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông và kiểm chế tai nạn giao thông. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ áp dụng đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác trên tuyến giao thông... Những tháng cuối năm 2020, huyện Đông Hưng phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

PHẠM HƯNG

VNNIC kết nối cộng đồng trên môi trường số

(chinhphu.vn) Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa chính thức ra mắt chương trình "VNNIC Internet Academy" (https://academy.vnnic.vn), một sản phẩm thể hiện nỗ lực của VNNIC trong việc tạo cấu trúc mới, chia sẻ kinh nghiệm về Internet, kết nối cộng đồng trên môi trường số.

Theo kế hoạch chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, các giải pháp phát triển xã hội số được nhận mạnh, việc học tập thông qua các học liệu mở Internet trở nên cần thiết. Phát triển nguồn tri thức hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghệ mới là yếu tố quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số.

Với vai trò dẫn dắt cộng đồng Internet Việt Nam hướng tới thể hệ Internet mới an toàn, bảo mật với các dịch vụ công nghệ mới, VNNIC xây dựng và triển khai chương trình VNNIC Internet Academy hướng đến đối tượng là cộng đồng người dùng Internet Việt Nam với mong muốn truyền tải những kiến thức tinh hoa về Internet theo cách chân thực, khoa học và dễ tiếp cận nhất. Chương trình khai trương vào ngày 5/11/2020 tại website https://academy.vnnic.vn và http://trithuc.vnnic.vn.

Lấy người học làm trung tâm, VNNIC Internet Academy được xây dựng như một thư viện trực tuyến mở về Internet nên học viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. Chương trình bao gồm hệ thống các bài giảng từ cơ bản đến chuyên sâu về Internet, tên miền, DNS, hạ tầng mạng, An toàn an ninh thông tin... cũng như cập nhật kiến thức về công nghệ mới. Những nội dung trên được truyền tải thông qua các hình thức phong phú, phù hợp như bài giảng online, Virtual Lab, Workshop, hội thảo trực tuyến.

Để mang đến những kiến thức tinh túy về Internet cho cộng đồng, bên cạnh đội ngũ giảng viên là các chuyên gia VNNIC đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm khai thác, vận hành hệ thống mạng Internet, VNNIC còn chủ trì huy động đội ngũ các chuyên gia về lĩnh vực Internet, công nghệ ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, VNNIC còn là trung gian kết nối người dùng Internet với mục tiêu trở thành nơi tin cậy để tham khảo, chia sẻ, đóng góp các tri thức liên quan đến Internet cho cộng đồng, cung cấp các bài giảng một cách chất lượng, phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn.

VNNIC Internet Academy là một trong những tâm huyết và nỗ lực của VNNIC trong việc phát triển hệ tri thức Việt số hóa, tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi cố gắng, tài năng, người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp, khai thác các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam, là một bước đi góp phần xây dựng một môi trường Internet ngày càng nhanh hơn, an toàn hơn, hữu ích hơn.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 9/11, số người nhiễm và tử vong do Covid-19 trên thế giới đã hơn 50,8 triệu người nhiễm và hơn 1,26 triệu người tử vong. 5 quốc gia hiện có số người nhiễm Covid-19 cao nhất trên thế giới là Mỹ với hơn 10,2 triệu người; Ấn Độ hơn 8,5 triệu người; Brazil gần 5,7 triệu người; Nga gần 1,8 triệu người và Pháp hơn 1,7 triệu người.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 9/11, cả nước ghi nhận thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay và 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.087/1.215 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; số bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế hiện còn 93 bệnh nhân. 28/93 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 14.400 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 9/11, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 29 chuyên gia nước ngoài.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 45 mẫu bệnh phẩm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 9/11 lên 9.315 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885